

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 16 ส.ค. 2561	Page : 15	No :

ศาลยื่นขอปรับ สร้างบ้านใหม่

ความคืบหน้าบ้านพักศาล เมื่อวันที่ 15.ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรราช เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เรื่อง การก่อสร้างที่ทำการและอาคารที่พักอาศัยของศาลอุทธรณ์ภาค 5 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา

อ้างถึงหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย. 002/16097 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2561 สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำข้อเท็จจริงและมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคาร่าดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ให้สำนักงานศาลยุติธรรมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องชอบธรรมด้วยสันติวิธี ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลเห็นสมควรประการใด เช่น ให้ชะลอการใช้บ้านพักเฉพาะส่วนที่มีการคัดค้านไว้ชั่วคราว หรือดำเนินการอื่นในระหว่างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมก็ไม่ขัดข้อง

หนังสือมีรายละเอียดต่อไปว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติมอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมทำความเข้าใจที่ดินจากกรมการวิชาการเกษตร บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ถนนเด่นห้า-ดงตะมะ ต.รอบเวียง อ.เชียงราย จ.เชียงราย (ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ขร.225 เนื้อที่ตามทะเบียน 2,022-2-40.5 ไร่) เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมทั้งที่พักอาศัยและดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป

ด้านนายสรราช เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เผยว่า หลังจากทำหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว สำนักงานศาลจะจัดทำเรื่องรูปแบบโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมหนังสือขอรับงบประมาณเป็นเสนอไป ขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับนายฯและรัฐบาลจะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ ส่วนเรื่องจะใช้ระยะเวลาเท่าใดถึงจะเริ่มก่อสร้างได้ สำนักงานศาลฯจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะใช้ระยะเวลาพิจารณาเร็วมากน้อยเพียงใด

Source :

ไทยรัฐ

Date : 6 ส.ค. 2561

Page : 12

No :

ข่าว สารการ '5.12'

หน่วยอิสระเข้า วปอ.61

ผู้บริหารของส่วนราชการอิสระ มี 28 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 มีดังนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี 18 ราย คือ 1.พลตำรวจตรีทรงเกียรติ วาตะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 2.พลตำรวจตรีประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 3.พลตำรวจตรีธิดิ์ แสงสว่าง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 4.พลตำรวจตรีกิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล 5.พลตำรวจตรีสมประสงค์ เป็นท้วม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 6.พลตำรวจตรีสรร พูลศิริ ผู้บังคับการสถานีฝึกอบรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นตามกฎหมาย 7.พลตำรวจตรีณัฐ สิงห์อุดม ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 8.พลตำรวจตรีอัศราเดช พิมลศรี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 9.พลตำรวจตรีสรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 10.พลตำรวจตรีวิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผู้บังคับการกองบังคับการกองทะเบียนพล 11.พลตำรวจตรีนิยมวัฒน์ ณะเดิมจิต รองจเรตำรวจ 12.พลตำรวจตรีกิตติพันธุ์ จันทการ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 13.พลตำรวจตรีจักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช อาจารย์ (สบ.6) (ศาสตราจารย์) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สำนักงานศาลยุติธรรม มี 5 ราย คือ 14.นายชำนาญ บูณะตุลานนท์ เลขาธิการศาลอุทธรณ์ภาค 7 16.นายเดชา คำสิทธิ์ เลขานุการศาลฎีกา 16.นายวิวัฒน์ วงศ์กิตติรักษ์ รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา 17.นางนภาพร ดาวศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 8 18.นายสุพัฒน์ ลอยชูศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

สำนักงานอัยการสูงสุด มี 9 ราย คือ 19.นางกรรณิกา พลเยี่ยม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด 20.นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ภาค 8 21.นายณัฐพงษ์ พุดแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายคดีแพ่ง ภาค 8 สำนักงานอัยการสูงสุด
ธนาคารแห่งประเทศไทย มี 1 ราย คือ 22.นายวราพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มี 1 ราย คือ 23.นางวันทิพย์ วัจนะ รองปลัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มี 1 ราย คือ 24.นายประวิทย์ สีสถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มี 1 ราย คือ 25.นายสุทธิรักษ์ ทรงศิริ โสผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มี 1 ราย คือ 26.นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มี 1 ราย คือ 27.นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานพระพุทธศาสนา มี 1 ราย คือ 28.นายอินทพร จันอี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงานศาสนสมบัติ

ส่วนที่ยังค้างอยู่คือภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปกับทหาร คงเสนอได้สัปดาห์หน้า.

	MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 16 ส.ค. 2561	Page : ๙	No :



10 ถวายพระราชกุศล จีพ. จุฬอนันต์ ประธานศาลฎีกาและผู้บริหาร
 ศาลยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และ
 สามเณร 248 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สนามหลวง